



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๒๒๑๐

ที่ สบค ๙๗๑/๒๕๕๙ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ

๐๑/๑๕๖๗

เรียน ผู้บริหารกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบคำสั่งกรมฯ ข ๕๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดคำสั่งดังกล่าวได้ที่ <http://kromchok.rid.go.th/person/main> สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

กมลพร เบ็ญจมาศ
(นางกมลพร เบ็ญจมาศ)

ผบ.ท.บค. ปฏิบัติราชการแทน ผส.บค.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ภาค และ ผบ.ท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

วิวัฒน์
วิวัฒน์
วิวัฒน์

(นายธำรงค์ศักดิ์ นครวางค์)

ผบ.บ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.บอ.

วิวัฒน์

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ จ ๔๖๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๓๐๔/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๖ เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงาน ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ไว้แล้ว นั้น

เนื่องจากมีข้าราชการที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งจำนวนมาก ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องการพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ฉะนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๐๔/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๖ และให้ข้าราชการปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการผู้ใดไปดำรงตำแหน่งใหม่ในวันใด ให้ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งเดิมในวันนั้นทันที ห้ามมิให้ใช้อำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมอีกต่อไป

๒. ข้าราชการที่มีคำสั่งแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่ ให้รีบดำเนินการรับส่งงานในหน้าที่ และให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กำหนดในคำสั่ง มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้นั้นขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและมีความผิดทางวินัย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับส่งงานในหน้าที่ เพื่อมิให้ทางราชการต้องเสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาขออนุมัติผู้มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติหน้าที่นั้นไปก่อน

๔. ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นไม่อาจรับส่งงานในหน้าที่ หรือไม่สามารถเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กำหนดในคำสั่ง ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ตามความจำเป็น

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือมีข้อความตรงกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)
อธิบดีกรมชลประทาน

แก้วตา รุ่ง
แก้วตา พิมพ์
ตรวจ